

ĐẢNG BỘ HUYỆN GÒ QUAO  
ĐẢNG ỦY Y TẾ

\*

Số: 13-CV/ĐU

Về việc chỉ đạo triển khai Chi thị số:  
05-CT/TW, ngày 01-4-2021 và Chi thị  
số: 06-CT/TW, ngày 01-4-2021 của  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Gò Quao, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**Kính gửi:** - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Y tế;  
- Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Chi thị số: 05-CT/TW, ngày 01-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và Chi thị số: 06-CT/TW, ngày 01-4-2021 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 (gửi kèm Chi thị số: 05-CT/TW, ngày 01-4-2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và Chi thị số: 06-CT/TW, ngày 01-4-2021 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang).

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu Bí thư chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai nội dung Chi thị số: 05-CT/TW, ngày 01-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và Chi thị số: 06-CT/TW, ngày 01-4-2021 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 đến tất cả đảng viên trong chi bộ.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy (qua đ/c Hồ Văn Chính Đảng ủy viên phụ trách công tác Tổ chức).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ



Lưu Văn Hiến

**ĐẢNG BỘ HUYỆN GÒ QUAO**  
**ĐẢNG ỦY Y TẾ**

\*

Số: 13-CV/ĐU

Về việc chỉ đạo triển khai Chỉ thị số:  
05-CT/TW, ngày 01-4-2021 và Chỉ thị  
số: 06-CT/TW, ngày 01-4-2021 của  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Gò Quao, ngày 05 tháng 5 năm 2021

**Kính gửi:** - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Y tế;  
- Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số: Chỉ thị số: 05-CT/TW, ngày 01-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covide-19 trong tình hình mới và Chỉ thị số: 06-CT/TW, ngày 01-4-2021 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 (gửi kèm Chỉ thị số: 05-CT/TW, ngày 01-4-2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covide-19 trong tình hình mới và Chỉ thị số: 06-CT/TW, ngày 01-4-2021 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang).

Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu Bí thư chi bộ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị số: 05-CT/TW, ngày 01-4-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covide-19 trong tình hình mới và Chỉ thị số: 06-CT/TW, ngày 01-4-2021 về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 đến tất cả đảng viên trong chi bộ.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy (qua đ/c **Hồ Văn Chính** Đảng ủy viên phụ trách công tác Tổ chức).

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP Đảng ủy.



**Lưu Văn Hiến**

**TỈNH ỦY KIÊN GIANG**

\*  
Số 05-CT/TU

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

*Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2021*

## **CHỈ THỊ**

### **về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới**

Thời gian gần đây, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên thế giới, nhất là các nước giáp biên với Việt Nam, số ca lây nhiễm ngoài cộng đồng ngày càng tăng. Với đặc thù là tỉnh có cả đường biên giới trên bộ, trên biển, số người Việt Nam làm ăn, sinh sống ở Campuchia về nước ta, qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và địa bàn thành phố Phú Quốc (kể cả chính ngạch và nhập cảnh trái phép) ngày càng nhiều, trong số đó có người đã dương tính với Covid-19. Tính đến ngày 29-3-2021, tỉnh ta ghi nhận 19 ca mắc Covid-19 (chủ yếu nhập cảnh từ Campuchia về đã được cách ly tập trung). Dự báo thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 ở một số nước giáp biên với Việt Nam có thể diễn biến hết sức phức tạp, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng là rất cao.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để xảy ra số ca lây nhiễm trong cộng đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số công việc sau đây:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; chủ động sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khi dịch bệnh xảy ra. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải thường xuyên theo dõi tình hình, bằng các biện pháp quản lý chặt chẽ và chủ động ngăn ngừa, khẩn trương chỉ đạo khoanh vùng, truy vết các đối tượng nghi mắc không để các trường hợp dương tính Sars-CoV-2 lây lan ra cộng đồng và chịu trách nhiệm với cấp trên nếu để xảy ra lây nhiễm cộng đồng trên địa bàn mình quản lý.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chốt chặn biên giới, trên bộ và trên biển, không để tình trạng nhập cảnh trái phép diễn ra. Chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động, phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4, thành phố Phú Quốc tăng cường phương tiện, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển, bến bãi. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt việc tuần tra trên tuyến biên giới bộ, nhất là các đường mòn, lối mở.

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, bảo đảm cách ly tập trung đúng theo quy định; kiểm tra công tác tổ chức phân luồng cách ly, phân luồng điều trị theo đúng quy định của Bộ Y tế, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly, khu điều trị và lây lan ra cộng đồng.

- Tăng cường lực lượng y tế, năng lực xét nghiệm, phát đồ điều trị các trường hợp dương tính. Thực hiện tốt việc điều phối trong quá trình điều trị, dồn sức tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Hà Tiên; triển khai thiết lập bệnh viện dã chiến tại thành phố Hà Tiên khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Nâng cao mức độ chống dịch, rà soát các điều kiện tổ chức cách ly, điều trị theo quy định. Nếu có ca nhiễm dương tính với Sars-CoV-2 lây lan ra cộng đồng thì phải bình tĩnh, thực hiện nghiêm các biện pháp khoanh vùng, cách ly, truy vết, xét nghiệm, dập dịch dứt điểm, không để lây lan ra diện rộng.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng nâng cao mức độ chống dịch, rà soát các điều kiện tổ chức cách ly, điều trị theo quy định; tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch, nhất là trên tuyến biên giới, trên bộ, trên biển.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 để nhân dân nâng cao cảnh giác, phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm: Khẩu trang-Khử khuẩn-Không tụ tập-Khoảng cách-Khai báo y tế.

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân để chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Thực hiện tốt công tác tự giác, tự quản, tự phòng tại địa bàn nơi cư trú, kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương khi phát hiện người từ nước ngoài và những người từ các ổ dịch trong nước về địa phương mình. Phát động phong trào “toàn dân tổ giác người nhập cảnh trái phép”.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị này.

- Giao cho Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện chỉ thị.

- Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ. *neh*

Nơi nhận:

- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các BCS đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, ĐT cấp tỉnh,
- Các huyện, thành ủy, ĐUTT,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Mai Văn Huỳnh**

**TỈNH ỦY KIÊN GIANG**

\*  
Số 06-CT/TU

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**  
*Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2021*

## **CHỈ THỊ**

**về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026**

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành vào ngày Chủ nhật, 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn tỉnh phải hưởng ứng tích cực và tổ chức thực hiện thật tốt cuộc bầu cử lần này. Sự thành công của cuộc bầu cử là bước ngoặt rất quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, như Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, của Hội đồng bầu cử quốc gia, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 221-KH/TU ngày 09-9-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ thị này, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.